

Số: 6<sup>h</sup> /TTTr-UBND

Phú Sơn, ngày 11 tháng 1 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin hỗ trợ kinh phí lắp đặt máy lọc mặn**

Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là xã nằm cuối cùng của huyện Chợ Lách với tổng số dân là 7.114 người, phần lớn người dân sống bằng nghề cây giống và hoa kiểng. Tuy nhiên, cuối năm 2019 tình hình xâm nhập mặn sâu, kéo dài với nồng độ cao gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Hiện nay, tình hình thiếu nước ngọt sinh hoạt của người dân tâm trọng, mặc dù địa phương đã phối hợp cùng các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người dân nhưng vẫn không đảm bảo.

Nay Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ địa phương kinh phí lắp đặt máy lọc nước mặn để cho Nhân dân sinh hoạt, ăn uống trong mùa hạn mặn khắc nghiệt. Được sự giới thiệu của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, địa phương đã kết nối được với Quỹ hiệu về trái tim Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Happer Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ tổng kinh phí lắp đặt máy là 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng) trong đó Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Happer Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Quỹ hiệu về trái tim Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) phần còn lại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách hỗ trợ 5.000.000 (Năm triệu đồng) đồng. Riêng phần thuê giá trị gia tăng 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) Ủy ban nhân dân xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho máy lọc mặn có công suất 1.500m<sup>3</sup>/h (Phần điện sử dụng để máy hoạt động do UBND xã Phú Sơn thực hiện).

Máy lọc nước mặn Ủy ban nhân dân xã giao cho ông Nguyễn Đăng Phong chịu trách nhiệm giám sát, bảo quản và thường xuyên báo cáo đơn vị tài trợ cũng như liên hệ đơn vị bảo trì khi gặp sự cố.

Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn kính trình Quỹ hiệu về trái tim Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Happer Tp Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ sớm cho nhân dân xã Phú Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Quỹ hiệu về trái tim Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Happer Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.



**Phạm Hoàng Nam**